

# คู่มือออนไลน์

(27 พฤศจิกายน 2558)

โดย ธรรมาธิปติ

เป้าหมายของครอบครัวคือ ลูก จึงไม่ควรให้ลูกต้องมีปมด้อยเพราะพ่อแม่แยกทางกัน

สวัสดิ์ครับท่านผู้อ่านที่เคารพ สัปดาห์นี้เป็นคิวของผู้ใช้นามว่า จิตรดี เกิดวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2507 เวลา 09.38 น. กทม เพศหญิง

คำถามแรก เรื่องงาน จะได้เลื่อนตำแหน่งหรือได้ย้ายไปต่างประเทศมั๊ยคะ ใจหนึ่งอยากไปอยู่ต่างประเทศมาก เพราะอยู่กับพ่อของลูกไม่มีความสุขเลย นิสัยใจคอพฤติกรรมไปคนละทาง

เกี่ยวกับเรื่องงานนั้น ดวงชะตาของคุณตั้งแต่วันเกิดคือ ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2558 เป็นต้นมา มีเกณฑ์ที่จะเปลี่ยนแปลงเรื่องงานอยู่

พื้นชะตาเดิมของคุณจิตรดี บอกว่า คุณมีโอกาสที่จะทำงานเกี่ยวข้องกับต่างประเทศ หรือ ไปทำงานในต่างประเทศ และ มีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงเรื่องงานในกลางปีหน้า และอาจจะเป็นงานในต่างประเทศด้วย แต่ก่อนข้างจะขุ่นยากุ่นวายในเรื่องเอกสารสัญญาพอสมควร

อย่างไรก็ตาม งานของคุณในปีหน้า ค่อนข้างจะสร้างความเหนื่อยยาก และปัญหาให้คุณมากพอสมควร ความขุ่นยากทั้งหลายทั้งปวงก็มาจากคนอื่น

แต่หากคุณคิดจะย้ายไปทำงานต่างประเทศ เพราะไม่อยากจะอยู่กับพ่อของลูกเลย นั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผมจะได้ตอบคำถามในข้อที่สองต่อไป

คำถามที่สอง เรื่องครอบครัว ดิฉันจะได้แยกทางกับคนปัจจุบัน และพบคนที่จะมาเป็นเพื่อนชีวิตคนใหม่หรือไม่ ถ้ามีพอจะบอกรายละเอียดได้หรือไม่คะ

ผมเข้าใจความรู้สึกของคุณดีจากภาพที่ให้เห็นในดวงชะตา เพราะชีวิตคู่ของคุณค่อนข้างจะเปลี่ยนแปลง เด็ดขาดทีเดียวร้าย คือ จะร้ายก็ไม่ร้ายสุด เช่น สามิทำร้ายทุบตี หรือ ไม่ให้เกียรติจนถึงขั้นที่ต้องเลิกกันเด็ดขาด แต่จะว่าดี ก็ไม่ดีถึงระดับที่คุณคาดหวังไว้

ทั้งนี้เพราะธรรมชาติของคุณเป็นคนที่มีความทุกข์ในจิตใจอยู่แล้วเป็นทุนเดิม คุณเป็นคนมั่นใจในตัวเองพอสมควร เพราะการศึกษาของคุณจัดว่าดี นอกจากนี้ ก็ยังเป็นคนที่ไม่ว่าจะโรแมนติคนักด้วย แต่จะออกไปทางด้านคงแก่เรียน หรือ แก่วิชาการ

และ เป็นดวงชะตาที่เสี่ยงกับการแตกแยกในเรื่องคู่ครองด้วย

ดูจากดวงชะตาของคุณ ฐานะหลายๆอย่างของสามีคุณค่อนข้างจะดีน้อยกว่าคุณ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง การศึกษา เรื่องรายได้จากการทำมาหากิน จึงทำให้คุณอดไม่ได้ที่จะคิดเปรียบเทียบกับคนอื่นๆ เพราะ สังคมของคุณไม่ว่าจะเป็นที่ทำงาน หรือ สังคมทั่วไปของคุณนั้นอยู่ในระดับที่ดิพอสสมควร

เมื่อคิดเปรียบเทียบไปเรื่อยๆ ก็เลยเถิดไปไกลว่า อยากจะแยกทางกับคนปัจจุบัน เพื่อโอกาสที่จะ ได้พบคนใหม่ ด้วยความหวังว่า เขาจะดีกว่าคนเก่า

ถามว่า แล้วคุณจะมีโอกาสได้เจอคนใหม่ที่ดีกว่า ทั้งฐานะการเงิน และเข้ากันได้มากกว่า หรือไม่ ผมจะขอตอบด้วยเหตุผล 2 ทาง คือ เหตุผลทางโหราศาสตร์ และ เหตุผลทางจิตวิทยา

ในทางโหราศาสตร์ ดวงชะตาในเรื่องคู่ครองของคุณค่อนข้างจะประาะบางมาก สุ่มเสี่ยงที่จะเกิด ความแตกแยก ประการที่หนึ่ง

ขณะนี้ ราษฎร(๘) กำลังเสวยอายุ ทำให้เรื่องชีวิตคู่ และ ชีวิตครอบครัวของคุณค่อนข้างจะสะเทือนมาก มาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2553 หรือ 5 ปีที่แล้ว

แต่ที่ร้าย และ สะเทือนมากๆ จะเป็นช่วงตั้งแต่สิ้นปี พ.ศ. 2563 จนถึงต้นปีพ.ศ. 2565 จากนั้นก็จะ ไปร้ายอีกช่วงหนึ่งก็คือ ตั้งแต่ต้นปี พ.ศ. 2568 ถึง ต้นกลางปีพ.ศ. 2571

สมมติว่า คุณเลิกกับคู่ของคุณคนนี้ได้แล้ว และคิดในทางที่ดีว่า คุณสามารถหาคู่คนใหม่ได้เร็ว ที่สุดในกลางปีหน้า คือ พ.ศ. 2559 แต่ความสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดความแตกแยกในเรื่องคู่ก็จะรอคุณอยู่แล้วตั้งแต่ สิ้นปีพ.ศ. 2563

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงที่จะผิดหวังในเรื่องคู่ก็จะเกิดขึ้นกับคุณอีก

ตอบในทางจิตวิทยา คุณบอกว่าอยู่กับคู่ของคุณมาประมาณ 20 ปีแล้ว และมีลูกด้วยกัน ขณะนี้ คุณอายุ 51 ปี มีภาระรับผิดชอบอย่างน้อยที่สุดก็คือ ค่าใช้จ่ายของลูก และมีหนี้สินอยู่บ้าง

ลองคิดดูนะครับว่า ผู้ชายที่มีโอกาสจะเป็นคู่ของคุณจะต้องมีอายุเท่าไร ผมคิดว่าคงไม่ใช่เด็กๆ อายุ 20-30 ปีนะครับ สาเหตุเพราะคุณไม่ใช่คนโรแมนติก ดังนั้น คนที่จะมีโอกาสเป็นคู่ของคุณจึงน่าจะเป็นคนอายุมากแล้ว ซึ่งส่วนใหญ่ก็มักจะต้องมีครอบครัวแล้ว หรือ เคยมีครอบครัวมาก่อน

มองในมุมมองของผู้ชายนะครับ มีใครสักกี่คนที่อยากจะมิคู่ที่เขาจะต้องมีภาระรับผิดชอบลูกๆของคู่ ของตัวเอง และ จะต้องรับผิดชอบต่อหนี้สินที่ติดตัวฝ่ายหญิงมาด้วย นี่ยังไม่แน่ว่าเขาจะต้องดูแล ครอบครัวเก่าของเขาด้วย

ดังนั้น ผมคิดว่าคุณต้องหยุดคิดที่จะหาผู้ที่ “สมบูรณ์แบบ” ตามจินตนาการของตัวเอง แต่ต้องหัดยอมรับข้อบกพร่องของอีกฝ่ายหนึ่ง เพราะเราเองก็มีข้อบกพร่องเหมือนกัน

อย่าลืมว่า คุณใช้ชีวิตคู่ของคุณมาแล้วนานกว่า 20 ปี ซึ่งเป็นเวลาที่นานมากสำหรับชีวิตคนๆหนึ่ง แล้วจะเหลือเวลาให้เราใช้ชีวิตกับคู่ตามแบบที่เราปรารถนาต้องการได้อีกสักกี่ปี จะถึง 20 ปีมีัย และหากผ่านไปแค่ 2-3 ปีแล้วไม่ประสบความสำเร็จอีก เราจะไปทางไหนต่อ จะเดินหน้า หรือ ถอยหลัง

ผมคิดว่า คนเราเมื่ออายุ 50 ปีขึ้นไป เราต้องไม่มองความก้าวหน้า ความสมหวังเต็มร้อยของเราแล้ว แต่เราจะต้องมองไปที่ความสำเร็จ ความสมหวังของลูกแล้วครับ เพราะวันเวลาของเขาเพิ่งจะเริ่มต้น แต่วันเวลาของเราค่อยๆหมดลงไป

หากคุณทนมาได้ 20 กว่าปี ทนต่อไปอีกสักนิดเถอะครับ คิดเสียว่าเพื่อลูก เพื่อเขาจะได้ไม่มีปมด้อย ไม่มีความรู้สึกที่ไม่ดีต่อพ่อ หรือ แม่

ผมขอให้กำลังใจนะครับ

คำถามสุดท้าย ตอนนี้ดิฉันเป็นคนรับภาระแทบทุกอย่างในบ้าน ไม่ทราบว่าจะมีโอกาสหมดหนี้สินเร็ววันมีัยคะ หรือว่าอีกนาน เชื่อว่าตัวเองมีกรรมมากจริงๆ

ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับ ดวงชะตาของคุณบอกว่า คุณจะไม่มีร้าย แต่ก็ไม่ใช่จะสิ้นไร้ไม้ตอก เพียงแต่คุณมีค่าใช้จ่ายมาก ซึ่งเข้าใจว่า คงจะเป็นเรื่องค่าใช้จ่ายของลูก และ ค่าใช้จ่ายภายในบ้าน

เมื่อลูกโตขึ้น เรียนหนังสือจนสำเร็จและทำงานหาเงินได้ วันนั้นภาระของคุณก็น่าจะหมด และน่าจะผ่อนคลายในเรื่องการเงินได้

มันเป็นชีวิตของมนุษย์ทุกคน ที่จะต้องยอมสละความสุขของเราเองเพื่อลูกครับ

ขอให้คุณเข้มแข็ง และ โชคดีครับ

สุดท้ายก็ขอให้ คุณจิตตรี ช่วยดักบาตรให้ 1 ครั้ง หรือ ทำบุญอะไรก็ได้ตามที่คุณสะดวก แล้วอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ครูบาอาจารย์ที่ถ่ายทอดวิชาโหราศาสตร์ภารตะทุกท่านครับ

สำหรับท่านที่ต้องการให้ผมพยากรณ์ดวงชะตาให้ ก็ส่ง **วันเดือนปีเกิด เวลาเกิด จังหวัดที่เกิด เพศ พร้อมด้วย เบอร์โทรศัพท์** ที่สามารถติดต่อได้ในกรณีที่มีคำถาม หรือ มีเรื่องด่วนที่จะเดือนพร้อมกับเรื่องที่ต้องการถามไม่เกิน 3 ข้อผ่านทางอีเมลล์มาที่ [thammathihti@gmail.com](mailto:thammathihti@gmail.com) แล้วผมจะนำมาตอบในคอลัมน์นี้ครับ

พบกันใหม่สัปดาห์หน้า ซึ่งเป็นคิวของคุณ เจียบอุตสาหกรรม ครับ

